

# สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า ผู้จัดการรายวัน เว็บไซต์เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ช่อง 5,9,TNN</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>มติชน คอลัมน์ อย่างนี้ต้อง Share</p>	<p><b>สั่งปิด รพ.เดชา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยว่า สบส.ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า รพ.เดชา ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี มีแพทย์ 1 คน พยาบาลน้อยมาก ห้องฉุกเฉินปิดแสดงว่าไม่มีความพร้อมในการให้บริการรักษาพยาบาล จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการเสียชีวิตได้ประมาณ 1 เดือนแล้ว จึงถือว่าเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐานรพ.ขนาด 100 เตียง ในวันที่ 11 พ.ค. สบส.จึงมีคำสั่งปิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล เป็นระยะเวลา 30 วัน หรือจนกว่าจะหาผู้ประกอบการคนใหม่ได้ โดยขณะนี้ผู้ป่วยในที่ยังคงรักษาอยู่ 7 คน ในระบบประกันสังคม อยู่ระหว่างการประสานส่งตัวไปรักษายังรพ.อื่น ส่วนผู้ป่วยนอกมีน้อยอยู่แล้ว</p> <p>ด้าน นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า จะนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ สปส. ในวันที่ 13 พ.ค. เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา เบื้องต้นมีผู้ประกันตนที่มีสิทธิการรักษาที่ รพ.เดชา ประมาณ 4 หมื่นราย จะต้องเจรจากับรพ.ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างนี้หากเกิดเจ็บป่วย ประกันสังคมจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย หรือสำรองจ่ายแล้วค่อยมาเบิกคืน</p> <p>ทั้งนี้ โรงพยาบาลเดชา เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียง มี นพ.เดชา สุขารมณีย์ เป็นผู้บุกเบิกและก่อตั้ง และผู้ประกอบการโรงพยาบาลเดชาที่เสียชีวิต คือ นายวีระนาถ วีระไวทยะ กรรมการผู้จัดการ</p> <p>-ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังเหตุการณ์ที่ รพ.เดชา พบว่ายังมีบุคลากรของ รพ.บางส่วนปฏิบัติหน้าที่อยู่ และมีผู้ป่วยมารับการรักษาบางตา แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า รพ.ถูกสั่งปิด และแนะนำให้ไปรักษาตัวที่อื่น ทำให้ผู้ป่วยบางส่วนตกใจและไม่พอใจ เนื่องจากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า</p> <p>ด้าน น.ส.วารุณี เจริญพงศ์คนรา อายุ 46 ปี ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รพ.เดชา เผยว่า เมื่อช่วงเช้า เจ้าหน้าที่กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข เดินทางเข้าพบ พล.ต.ท.นพ.สิทธิเดช แสงศิรินาวัน ผอ.รพ.เดชา จากนั้น ผอ.จึงเรียกประชุมบุคลากรกว่า 180 คน ว่ารพ.ถูก สบส.สั่งปิด ซึ่งไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นการบอกด้วยวาจาอย่างกะทันหัน และขณะนี้ยังไม่มีหนังสือแจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้บุคลากรทั้งหมดถูกลอยแพอย่างไม่ทันตั้งตัว ทั้งที่เพิ่งไปร้องเรียนกระทรวงแรงงาน และ คสช.ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับเงินเดือนมากกว่า 4 เดือน โดยรายได้หลักของรพ.มาจากประกันสังคม แต่ถูกอายัดเนื่องจากต้องนำไปจ่ายให้กับรพ.อื่นที่เป็นหนี้ในการส่งต่อผู้ป่วย มูลค่ากว่า 23 ล้านบาท</p> <p>-กล่าวว่า กลายเป็นหมอมือปราบคลินิกเถื่อน/อุมบุญผิด กม. ไปโดยปริยาย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) อีกทั้งยังผลักดันจนได้พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ควบคุมสปาเพื่อสุขภาพ ล่าสุดสั่งปิดรพ.เดชา ถ.พญาไท เพราะไม่ได้มาตรฐานสถานพยาบาล ไม่มีผู้ประกอบการดำเนินการ</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>แนวหน้า คอลัมน์: แดกใบอ่อน</p>	<p><b>ปิดเหมืองแร่ทองคำ</b></p> <p>-เสนอข่าว หลัง ครม.สั่งปิด "เหมืองทองอัคราฯ" และยึดเวลาใบอนุญาตประกอบโลหะกรรมอีก 7 เดือน ทางผู้ประกอบการอาจจะเร่งเพิ่มอัตราการผลิตให้มากที่สุด ในช่วงเวลาที่เหลือ ซึ่งจะยิ่งสร้างผลกระทบต่อชาวบ้านยิ่งขึ้น ยกให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ และเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังเหมืองหยุดกิจการลง</p> <p>ด้านนายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีบริษัท อัคราฯ จะยื่นฟ้องศาลปกครอง ว่า ต้องกลับไปดูเงื่อนไขสัญญาสัมปทานในกฎหมาย แต่คิดว่าไม่น่าจะฟ้องร้องได้ เพราะสัญญานั้นหมดอายุแล้ว และครม.ไม่ได้อนุญาตต่ออายุสัญญาให้</p> <p>รายงานข่าวแจ้งว่า นายอาทิตย์ วุฒิกะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ มีผลวันที่ 7 มิ.ย. 59 โดยคนใกล้ชิดยืนยันว่า การลาออกครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีของการปิดเหมืองทองคำแต่อย่างใด</p> <p>-กล่าวว่า การตัดสินใจของรัฐบาลเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานแห่งความถูกต้อง เพราะประชาชนเขาเจ็บจริง ได้รับสารปนเปื้อนจริง ป่วยจริง และตายจริง แต่สิ่งที่จะต้องจับตามองกันต่อไป คือ กระบวนการเยียวยาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวบ้านและทรัพยากรในพื้นที่โดยรอบ เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐจะต้องเข้าไปจัดการดูแลให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาสังคมในพื้นที่ ที่สำคัญคือ "ตัวการ" จะต้องไม่ปล่อยให้ลอยนวล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด คมชัดลึก สยามรัฐ กรม ประชาสัมพันธ์ สวท. สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ช่อง 7</p>	<p><b>สธ.ส่งหมอจบใหม่สู่ชนบท</b> -เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังมอบสัมฤทธิ์บัตร และให้โอวาทแก่บัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 16 จำนวน 1,034 คน ว่า อยากให้แพทย์ที่จบใหม่ นำเอาพระธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้ คือ เมื่อพบคนไข้ก็ให้พูดความจริง และคิดก่อนพูด นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและชุมชนมากที่สุด ทั้งยังอยากให้ภูมิใจในวิชาชีพ โดยขณะนี้ บุคลากรทางการแพทย์ของ สธ.ยังขาดแคลนมาก จึงต้องเร่งการผลิตแพทย์เพิ่ม โดยตามแผนปีการศึกษา 2556-2560 จะมีแพทย์ที่จบการศึกษาทั้งหมด 13,819 คน ในจำนวนนี้เป็นแพทย์จากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 5,001 คน ซึ่งตลอด 22 ปีของการดำเนินโครงการ มีแพทย์จากโครงการลาออกจาก สธ.ประมาณร้อยละ 18 ดังนั้น สธ.จึงจะได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของแพทย์ชนบทชั้นปีที่ 4-6 ให้ทำงานร่วมกับชุมชนมากขึ้น และในปี 2561-2570 ได้เตรียมวางแผนผลิตแพทย์เพื่อให้มีการกระจายทั่วประเทศอย่างทั่วถึง</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>สธ.แก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล</b> -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ปลัด สธ.ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ส่งถึง นพ.สจ. ผอ. รพศ/รพท. ให้เร่งบรรจุบุคลากรในสายงานวิชาชีพพยาบาลแทนตำแหน่งว่างกว่า 1,000 ตำแหน่ง เบื้องต้นจะกระจายตำแหน่งไปยังรพ.ชุมชนที่เปิดใหม่ รพ.สต.ที่อยู่พื้นที่ห่างไกล และตามแนวชายแดน ฯลฯ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ สำหรับการแก้ปัญหาภาพรวมเรื่องตำแหน่งและความก้าวหน้าของพยาบาล กำลังเร่งทำแผนอัตรากำลังร่วมกับ ก.พ. ซึ่งมีกว่า 10,000 ตำแหน่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ และนำเสนอต่อ ครม.ต่อไป วางแผนว่าพยาบาลที่จะขึ้นระดับ 8 มีประมาณ 27,000 ตำแหน่ง จะทยอยให้เสร็จใน 5 ปี ส่วนระดับ 9 มีไม่มาก</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>กรมควบคุมโรคชี้แจงชาวไร่ยาสูบ</b> -เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ และสมาคมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกใบยาสูบ มีความกังวลในเนื้อหาสาระของร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ว่ามีการกำหนดมาตรการที่กระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ขอชี้แจงว่า เนื้อหาในร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ไม่มีบทบัญญัติห้ามการเพาะปลูกใบยาสูบ การจำกัดการรับซื้อใบยาสูบ การลดพื้นที่เพาะปลูก การกำหนดโควตาการเพาะปลูกและรับซื้อใบยาสูบ รวมทั้งไม่มีการบังคับให้เกษตรกรชาวไร่ยาสูบต้องเปลี่ยนอาชีพ หรือไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน ทั้งนี้ เกษตรกรชาวไร่ยาสูบสามารถทำหรือยังได้รับการช่วยเหลือเช่นเดิม เมื่อร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย อุปกรณ์ ค่าแนะนำการเพาะปลูกพืชยาสูบจากนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ หรือแม้แต่เงินช่วยเหลือพิเศษในการดำเนินการเพาะปลูกยาสูบ ทั้งจากธุรกิจยาสูบข้ามชาติ และโรงงานยาสูบของไทยเอง</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</b> -เสนอบทความ นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวถึงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามนโยบายรักษาทุกที่ที่ทุกสิทธิ (EMCO) ว่า สธ.และ สพฉ.ได้ร่วมมือกับนักวิชาการด้านระบบคำรักษาพยาบาล ออกแบบการคิดคำรักษาพยาบาลและทำข้อเสนอ เงื่อนไขต่างๆ พร้อมจัดประชุมร่วมกันกับสมาคมรพ.เอกชน และผู้แทนจากทั้ง 3 กองทุน มีข้อสรุปร่วมคือ 1.จะร่วมมือดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินของรพ.เอกชนโดยไม่คิดคำรักษาจากผู้ป่วย แต่จะเบิกคืนจากกองทุนต่างๆ โดยมี สพฉ.กำหนดอาการฉุกเฉินวิกฤต 2.การรักษาอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จะคิดคำรักษาทุกรายการแทนการเหมาจ่ายใน 72 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นให้แต่ละกองทุนกับรพ.เอกชนตกลงกันเอง 3.จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังรพ.ตามสิทธิ เมื่อพ้นวิกฤตหรืออยู่จนครบ 72 ชั่วโมง อย่างมีประสิทธิภาพ 4.สพฉ.ร่วมกับ รพ.รามาธิบดี จัดการอบรมการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้แพทย์ พยาบาลห้องฉุกเฉิน รพ.เอกชนสามารถคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามเกณฑ์ที่ สพฉ.กำหนด รวมทั้งจัดเตรียมศูนย์ประสานงานเพื่อให้แพทย์เวรประจำศูนย์ประสานงานช่วยตัดสินใจเรื่องฉุกเฉินวิกฤต ในกรณีที่แพทย์พยาบาลหน้างานไม่แน่ใจ 5.เมื่อทุกฝ่ายยอมรับกับเงื่อนไขต่างๆ สพฉ. จะเสนอให้คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินออกเป็นประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป และ 6.เตรียมตั้งกรรมการติดตามและปรับปรุงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ผู้จัดการรายวัน  ข่าวสด	<p><b>ทูลจิตสอพบแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยขบวนการทูลจิตสอพบแพทย์ ม.รังสิต มีผู้ทำผิด 3 ส่วน คนรับจ้างสวมแวน ทีมเฉลยข้อสอบ และนักศึกษาที่เข้าไปทำสอบ เบื้องต้นตั้งข้อหาหลักทรัพย์และฉ้อโกง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (เลขาธิการ กสพท.) กล่าวว่า กสพท. เตรียมออกแบบรูปแบบการสอบแพทย์ให้เน้นเรื่องจิตใจที่อยากจะเรียน อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มากกว่าความเก่ง เพราะท้ายที่สุดของคนเป็นแพทย์ ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์</p>
มติชน คมชัดลึก	<p><b>แจงสอบเทคนิคการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว ทนพ.สมชัย เจ็ดเสริมอนันต์ เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งแจ้งกรณีสภาเทคนิคการแพทย์ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2559 ระบุว่า มีผู้สอบผ่าน 76 คน จาก 519 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ว่า การสอบครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 หรือครั้งสุดท้ายของปีล่าสุด โดยรอบที่ 1 มีผู้สอบผ่านร้อยละ 70 รอบที่ 2 สอบผ่านร้อยละ 20 สำหรับรอบที่ 3 ที่สอบผ่านสัดส่วนน้อยลง ถือเป็นเรื่องปกติไม่แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา กรณีที่มีการระบุว่า มีผู้สอบผ่านน้อย จำเป็นต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานการออกข้อสอบนั้น ขอยืนยันว่าการออกข้อสอบของสภา ดำเนินการโดยคณะกรรมการและออกข้อสอบปีละ 3 ชุด ใช้วิธีการจับสลากว่าจะใช้ข้อสอบชุดใด และมีระบบการออกข้อสอบและนำข้อสอบมาใช้ทดสอบที่เข้มข้น</p>
แนวหน้า โพสต์ทูเดย์	<p><b>ปก.สรุปพายุฤดูร้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สรุปสถานการณ์ผลกระทบจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนพัดถล่ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีจังหวัดได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 56 จังหวัด รวม 365 อำเภอ 899 ตำบล 2,264 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 29,354 หลังคาเรือน โรงเรียน 8 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง วัด 8 แห่ง สถานที่ราชการ 4 แห่ง ผู้ได้รับบาดเจ็บ 27 ราย และผู้เสียชีวิต 19 ราย</p>
แนวหน้า	<p><b>ไฟป่า3จว.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า รัฐบาลและ คสช. ห่วงใยสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ใน 3 จังหวัด ได้แก่จ.นราธิวาส รวม 8 จุด ในพื้นที่ 4 อำเภอ เสียหายกว่า 2,000 ไร่ จ.ชุมพร เกิดไฟป่าบนยอดเขาทะเล บริเวณรอยต่อ 3 ตำบล เสียหายกว่า 100 ไร่ และ จ.เชียงใหม่ เกิดไฟไหม้ป่าบริเวณใกล้วัดพระธาตุดอยคำ จึงสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดับไฟป่า แก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลัง</p>
ไทยรัฐ เว็บไซต์โพสทูเดย์	<p><b>พบหนูในรพ.เมืองสมุทรปู้เจ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีมีผู้ร้องเรียนว่า พบหนูในรพ.เมืองสมุทรปู้เจ้า ล่าสุด นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นพ.สสจ.สมุทรปราการ ระบุว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบและสั่งการให้รพ.แก้ไขปัญหาลแล้ว และจะสุ่มตรวจเพื่อประเมินรพ.ต่อไป</p>
ข่าวสด	<p><b>อย.ห้ามขายยาผ่านเว็บไซต์</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีผู้บริโภคร้องเรียนให้ตรวจสอบการขายยาทางเว็บไซต์ของ Lazada อย.ได้ตรวจสอบแล้ว พบมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาเป็นการโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงมีหนังสือแจ้งระงับและเปรียบเทียบปรับกับผู้กระทำผิดทุกราย</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>สมเด็จพระเทพฯ ทรงเยี่ยม รพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมรพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สุรินทร์ โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง นพ.สสจ.สุรินทร์ นพ.อภิสรณ์ บุญประดับ ผู้อำนวยการรพ. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ</p>
แนวหน้า	<p><b>100 ปีการสาธารณสุขไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เป็นประธานประชุมภาคีเครือข่ายสาธารณสุข พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 50 ภาคีเครือข่ายสาธารณสุข เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปีการสาธารณสุขไทย ในปี 2561 ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่ 1.การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กลางของกระทรวงสาธารณสุข 2.การจัดตั้งหอจดหมายเหตุสุขภาพไทย 3.การวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 4.การสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้าง การรับรู้ และเข้าร่วมจัดกิจกรรม เฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย และ 5.กิจกรรมรณรงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการแก่ประชาชนตลอดปี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์ สยามรัฐ	<p><b>แผนยุทธศาสตร์หยุดวัยโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ. ร่วมกับองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาและปรับปรุง ร่างแผนยุทธศาสตร์วัยโรคระดับชาติ พ.ศ.2560-2564 เพื่อกำหนดทิศทางและเป็นกลไกสำคัญในการยุติปัญหาวัยโรคอย่างจริงจัง โดยเตรียมเสนอ ครม.พิจารณา มีสาระสำคัญ อาทิ เร่งค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ให้รวดเร็วและครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น เพื่อตัดวงจรระบาดในชุมชน ตั้งเป้าลดอัตราการอุบัติการณ์ของวัยโรคลงร้อยละ 12 ต่อปี จาก171 ต่อประชากรแสนคน ในปี 57 ให้เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคน เมื่อสิ้นปี 64</p>
มติชน	<p><b>ดูงานการผลิตยา อภ.</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูง สถาบันแห่งชาติอินโดนีเซีย (NIPA) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการผลิตยา และการประกันคุณภาพของ อภ. ซึ่งทุกกระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานรับรองตามหลักการผลิตยาที่ดี หรือ GMP PIC/S</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p><b>พ่อแม่ขีดตารางชีวิตลูก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแชร์ภาพตารางกิจกรรมวันหยุดของเด็กคนหนึ่งในโลกออนไลน์ โดยได้กำหนดเวลาอ่านหนังสือ พักผ่อน สลับกันทุก 2 ชม. ผ่านบทความ #ด้วยรักและบังคับลูกเสมอ โดยบอกว่า มีหลายครอบครัวที่มาขอคำปรึกษาและมีตารางแบบนี้ แต่วิธีการและเป้าหมายต้องแตกต่างกันไปตามช่วงวัยของลูก บางครอบครัวมีลูกคนเดียวทำให้ความคาดหวังสูงมากเกินไป มักจะนำไปสู่การกำกับจัดการที่ไม่เหมาะสม เช่น การเข้าไปยุ่งวุ่นวายมากเกินไปจนความจำเป็น การบังคับกดดัน หรือใช้ความรุนแรง เกิดผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ เตือนอย่าเลี้ยงลูกให้โตไปเป็นเด็กกอนูบาล</p>
ไทยรัฐ	<p><b>การสอนเพศศึกษาในรร.</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.พิมพ์วิมลย์ บุญมงคล หัวหน้าโครงการวิจัยและหัวหน้าศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข ม.มหิดล กล่าวถึงการวิจัยเพื่อทบทวนการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย โดยความร่วมมือระหว่างม.มหิดล กระทรวงศึกษาธิการ และยูนิเซฟ ว่า สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา แต่มากกว่าร้อยละ 80 เน้นสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้มีครูเพศวิถีศึกษาส่วนใหญ่ที่ระบุว่าไม่ได้รับการอบรมการสอนเพศวิถีศึกษา</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์	<p><b>ชื่นชมหมอพิน รพ.หนองคาย</b></p> <p>-เสนอจดหมายจากผู้สูงอายุที่ไปรักษาฟันที่แผนกทันตกรรม รพ.หนองคาย ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ชื่นชมและประทับใจในการให้บริการของ คุณหมอนิธินันท์ ศรีตะบุตร เป็นอย่างยิ่ง จึงได้เขียนจดหมายชื่นชมผ่านทางสื่อ เพื่อให้สังคมได้รับรู้อย่างทั่วถึง</p>
สยามรัฐ	<p><b>โรคเอดส์</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกทม. กล่าวว่า ได้ประชุมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข (TUC) ต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีสุดท้ายระยะที่ 3 และจะเสนอโครงการระยะที่ 4 ปี 2017-2021 ซึ่งงานป้องกันรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์กทม.ทำได้ดีขึ้น จะส่งโครงการให้ TUC พิจารณาจัดสรรงบประมาณ แต่หากไม่ได้รับงบฯ ครบทุกโครงการ ยังต้องดำเนินต่อแม้จะต้องใช้งบฯ กทม.เอง</p>
มติชน	<p><b>โรคชิก้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นายฟรานซิส คอนเตราส รมว.สธ.ฮอนดูรัส เปิดเผยว่า ตรวจพบเด็กในครรภ์ที่ต้องสงสัยว่ามีภาวะศีรษะเล็กเนื่องจากแม่ที่ตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสชิก้า แต่ยังเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น ทั้งนี้ ฮอนดูรัสมีผู้ติดเชื้อชิก้าทั้งหมด 19,000 คน เป็นหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด 238 คน</p>
มติชน	<p><b>เงินลงโทษเจ้าหน้าที่กรณีให้ข้อมูลทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว กองทัพอากาศเงินลงโทษเจ้าหน้าที่ 12 คน ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลตำรวจปีกที่ 2 และเชื่อมโยงต่อการเสียชีวิตของนายเหวย เจอซี นักศึกษา อายุ 21 ปี ที่โจมตีการให้ข้อมูลทางการแพทย์ผิดๆ ของเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล "ไปตู้" และ โรงพยาบาล โดยได้ไล่เจ้าหน้าที่ระดับสูงออก 2 ราย ควบคุมตัวฐานต้องสงสัย 2 ราย และแจ้งเตือนบกพร่องในหน้าที่ 8 ราย</p>

